

Umabot sa 70% ang threshold ng Alberta, na nagpapalitaw ng ganap na muling pagbubukas sa Hulyo 1

Hunyo 18, 2021

Naabot na ng Alberta ang huling Bukas para sa Tag-init na threshold, na nagpapalitaw ng dalawang linggong paghihintay bago magsimula ang Stage 3.

Sa 70.2 porsyento ng mga karapat-dapat na Albertans na nabakunahan ng hindi bababa sa isang dosis simula Hunyo 17, ang Alberta ay lilipat sa Stage 3 sa Hulyo 1 at ganap na muling bubuksan, at inalis ang lahat ng ipinag-uutos na paghihigpit.

Ang sinumang nasa Alberta na may 18 taong gulang at pataas ay maaari pa ring pumasok sa unang draw sa Summer Lottery para sa isang pagkakataong manalo ng \$1 milyon. Ang pagrehistro ay magsasara ng 11:59 ng gabi sa Hunyo 24 at ang katibayan ng pagbabakuna ay kinakailangan upang makuha ang premyo.

Ang magwawagi ay ibabalita sa Hulyo 1, kung opisyal na pumapasok sa Stage 3 ang Alberta.

Ang mga paghihigpit ay binawasan sa Stage 3 ng Bukas para sa Plano sa Tag-init, na epektibo sa Hulyo 1

- Ang lahat ng natitirang mga paghihigpit ay aalisin, kabilang ang pagbabawal sa mga panloob na pagtitipon sa lipunan.
- Ang mga kinakailangan sa paghihiwalay para sa mga nakumpirmang kaso ng COVID-19 at mga panukalang proteksiyon sa patuloy na mga lugar ng pangangalaga ay maaaring manatili.
- Ang pangkalahatang panlalawigan na utos sa panloob na pagsuot ng mask ay maalis, ngunit ang pagsuot ng mask ay maaaring kailanganin pa rin sa limitado at tukoy na mga lugar.

Sa 70.2 porsyento, 2,671,564 ng mga karapat-dapat na Albertans ang nakatanggap ngayon ng kanilang unang dosis, kabilang ang higit sa 25 porsyento na buong nabakunahan ng dalawang dosis.

Upang mai-book ang iyong pagbakuna sa COVID-19, bisitahin ang alberta.ca/vaccine upang makahanap ng mga magagamit na tipanan kasama ang AHS o mga kalahok na parmasya sa buong lalawigan. Ang mga piling lokasyon ay nag-aalok ng mga walk-in na klinika para sa mga unang dosis.

Ang gobyerno ng Alberta ay tumutugon sa COVID-19 pandemya sa pamamagitan ng pagprotekta sa mga buhay at kabuhayan na may tumpak na mga hakbang upang mabaluktot ang kurba, mapanatili ang maliliit na negosyo at protektahan ang sistema ng pangangalaga ng kalusugan ni Alberta.

Kaugnay na impormasyon

- [I-book ang iyong appointment sa pag-bakuna](#)

- [Magrehistro sa Bukas para sa Tag-init na Lotto](#)

Mga katanungan sa media

[Jerrica Goodwin](#)

587-988-3278

Kaliham ng Press, Opisina ng Premier

[Tom McMillan](#)

780-422-4905

Pangalawang Direktor ng Komunikasyon, Kalusugan

Para sa higit pang mga mapagkukunang naisalin ng gobyerno, mangyaring bisitahin ang:

<https://www.alberta.ca/covid-19-translated-resources.aspx>.